



ประกาศสำนักพัฒนาการเรียนรู้อัตนอดชีวิต  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)  
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

ตามประกาศสำนักพัฒนาการเรียนรู้อัตนอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ อัตรา นั้น บัดนี้ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว สำนักพัฒนาการเรียนรู้อัตนอดชีวิต จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตามรายละเอียดดังแนบประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) นำเอกสารไปยื่นที่สำนักงานเลขานุการ อาคารวิทยบริการ ชั้น ๔ สำนักพัฒนาการเรียนรู้อัตนอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงในวันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. ให้ผู้รับรอง ซึ่งไม่ใช่บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน จำนวน ๓ ท่าน ซึ่งเป็นผู้รู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี กรอกคำรับรองลงในแบบฟอร์ม **เอกสารลับ** ที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ หนึ่งในจำนวนผู้รับรองดังกล่าวต้องเป็นข้าราชการ หรือพนักงานประจำ หรือหากับราชการทหารหรือตำรวจ ต้องมียศไม่ต่ำกว่าร้อยเอก พร้อมแนบสำเนาบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานประจำ ประกอบคำรับรอง (ขอรับแบบฟอร์มได้ที่สำนักงานเลขานุการ หรือดาวน์โหลดได้ที่ “คำรับรอง” ที่แนบท้ายประกาศนี้)

๒. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ.๒๕๒๖) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(รองศาสตราจารย์วีระเกษตร สอนพกา)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการเรียนรู้อัตนอดชีวิต

ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติการ คุณวุฒิ ป.ตรี สังกัดฝ่ายพัฒนาสื่อส่งเสริมการเรียนรู้

เลขประจำตัว	รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ	รายละเอียดการสอบคัดเลือก
๐๐๑	นางสาวอังคณา บุนโยทยาน	ให้นำเสนอผลงานการสร้างสื่อการสอนด้วย AI เพื่อผลิตบทเรียนออนไลน์ คนละ ๕-๗ นาที และสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาการเรียนรู้ ตลอดชีวิต ชั้น ๔ อาคารวิทยบริการ สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๐๐๔	นายพันสิทธิ์ เคารพพงศ์	
๐๐๕	นายชญาญู ผาเจริญ	
๐๐๘	นายจิรายุ สวัสดิ์ใจ	